

'บึกเข้' ถกสกัดจนท. ค้ามนุษย์ ชูโทษ 2 เท่า - จินายดูแลลูกน้อง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ว่า คณะกรรมการชุดนี้ประชุมครั้งแรกหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ตั้งขึ้นเมื่อตุลาคมปี 2558 เพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แล้วมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยรวบรวมจากสถิติตั้งแต่ปี 2556-2558 รวมทั้งหมด 8 คดี อาทิ คดีโรฮิงญา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการในชั้นศาล คดีที่ทหารเปิดคานาโอเกาะนำเด็กหญิงชาวต่างชาติมาค้าประเวณี (จากคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด 1,271 คดี มีผู้ต้องหาทั้งหมด 1,685 คน) ซึ่งใน 8 คดีนั้นมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง 35 คน เป็นทหาร 7 นาย ตำรวจ 16 นาย เจ้าหน้าที่รัฐด่านพลเรือน 12 คน ซึ่งทั้ง 35 คนนั้น บางคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินคดี และมีบางคดีที่มีการตัดสินแล้วอยู่ระหว่างชั้นศาล ซึ่งที่ผ่านมาใช้เวลาทำคดีกันนาน แต่ต่อไปนี่เมื่อรัฐบาลได้จัดตั้งแผนกคดีเรื่องการค้ามนุษย์ขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะการดำเนินการจะรวดเร็วยิ่งขึ้น กระชับ รวดเร็วขึ้น โดยในคณะกรรมการนั้น กรรมการจะมาจากทุกหน่วยงาน

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวว่า ร่างระเบียบฉบับนี้กำหนดว่าผู้บังคับบัญชาต้องรายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบตามขั้นตอน อาทิ ภายใน

30-60 วัน เพื่อเร่งรัดดำเนินการ ไม่ให้เกิดกรณีผู้บังคับบัญชาจะให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เมื่อมีประกาศฉบับนี้ออกมาผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสนใจติดตามสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือไม่ และถ้าเกี่ยวข้องและถูกกล่าวหา หรือดำเนินคดีไปแล้วนั้นผู้บังคับบัญชาต้องติดตามทูลกระแสรายงานคณะกรรมการทราบทูลกระแสรายงาน ไม่เช่นนั้นผู้บังคับบัญชาต้องมีความผิดด้วย นี่คือจุดประสงค์ของประกาศฉบับนี้

"นอกจากนี้ยังพูดถึงหลักเกณฑ์การกำหนดการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแส จนนำไปสู่การจับกุมคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยในประกาศจะกำหนดเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม และพนักงานสอบสวน ซึ่งถือเป็นการจูงใจให้กับคนทั่วไปเมื่อพบเห็นการค้ามนุษย์แล้วจะไม่ละเลย ให้ความร่วมมือหน่วยงานของรัฐในการแจ้งเบาะแสด้วย อย่างไรก็ตาม การทำงานทั้งหมดของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลจะรายงานให้ทางหน่วยงานของสหรัฐได้รับทราบด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา ส่วนบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องหรือค้ามนุษย์เสียเองโทษจะเป็น 2 เท่า" พล.ร.อ.ณรงค์กล่าว